



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

*****โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 24 - 30 มกราคม 2563 บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เกือบตลอดช่วง โดยในระยะปลายช่วงบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะครึ่งแรกของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะในภาคเหนือมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนและฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะครึ่งหลังของช่วง ส่วนภาคอื่นๆ มีฝนในบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้และอ่าวไทยมีฝนลดลงเนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนเกือบตลอดช่วง **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกือบตลอดช่วง **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ เว้นแต่ในระยะกลางช่วงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ในระยะปลายช่วง

ช่วงที่ผ่านมาบริเวณภาคใต้ไม่มีรายงานฝนตกหนักและหนักมาก

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 16.9 °ซ ที่ กภข.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 63

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-15 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศเย็น สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 2-6 ก.พ. บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอก ในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีฝนลดลง สำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรตลอดช่วง

คำเตือน ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รวมทั้งระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนา

ผลกระทบต่อการเกษตร

- ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชสวนและพืชผัก เป็นต้น นอกจากนี้ควรให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสมและวางแผนการให้น้ำให้มีประสิทธิภาพ